

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 17/CT-UBND

Quảng Ngãi, ngày 26 tháng 5 năm 2011

CHỈ THỊ

Về việc tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh

Thời gian qua, việc thực hiện Nghị định số 47/CP ngày 12/8/1996 của Chính phủ về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (Nghị định 47/CP) và Chỉ thị số 902/CT-TTg ngày 25/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới (Chỉ thị 902/CT-TTg) của các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và cán bộ, nhân dân trong tỉnh đã đạt được nhiều kết quả đáng kể, góp phần hạn chế thiệt hại về người và tài sản, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, tình trạng tàng trữ, sử dụng trái phép vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, súng săn, súng tự độ chế, vũ khí thô sơ vẫn còn xảy ra, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

Để tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới; tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, không để tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ gây án; hạn chế thấp nhất tai nạn do vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ gây ra; đồng thời, tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị định 47/CP và Chỉ thị 902/CT-TTg; Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi chỉ thị:

1. Công an tỉnh:

a) Thường xuyên phối hợp với các Sở, ngành có liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tăng cường quản lý Nhà nước về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; thông báo, đánh giá tình hình, làm rõ trách nhiệm của các ngành, các cấp, các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh đối với công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

b) Thường xuyên tổ chức các đợt tuyên truyền, vận động nhân dân tự giác phát hiện thu gom, giao nộp các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, súng săn, súng tự độ chế, vũ khí thô sơ trái phép. Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền đến các cấp, các ngành và nhân dân trong tỉnh thực hiện nghiêm túc Nghị định 47/CP và Chỉ thị 902/CT-TTg.

c) Tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ được tàng trữ, sử dụng trái phép, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm.

d) Chỉ đạo phối hợp với Viện kiểm sát, Tòa án nhân dân các cấp và các đơn vị có liên quan điều tra, truy tố, xét xử các trường hợp vi phạm về quản lý, tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

2. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh:

Chỉ đạo tăng cường kiểm tra, rà soát và có biện pháp quản lý chặt chẽ các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ được trang bị theo quy định. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với Công an tỉnh tổ chức tiếp nhận, phân loại và xử lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ theo đúng quy định.

3. Sở Thông tin và Truyền thông:

Phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh có kế hoạch tuyên truyền, hướng dẫn về các quy định của Nghị định 47/CP trên các phương tiện thông tin đại chúng. Kịp thời biểu dương, nhân rộng điển hình các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; đấu tranh, lên án tố giác đối tượng vi phạm về công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo:

Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố; các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp và Phổ thông trung học trên địa bàn tỉnh tổ chức tuyên truyền, giáo dục sâu rộng, hiệu quả công tác này trong học sinh, sinh viên... Có hình thức kỷ luật nghiêm khắc đối với học sinh, sinh viên tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ.

5. Sở Công Thương:

Chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường tăng cường phối hợp kiểm tra, kiểm soát trên các tuyến vận chuyển hàng hóa, các cơ sở kinh doanh để phát hiện xử lý các đối tượng, các cơ sở vi phạm. Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an kiểm tra, chấn chỉnh các đơn vị sản xuất, kinh doanh có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp chấp hành các quy định của pháp luật về mua bán, vận chuyển, bảo quản và sử dụng.

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

Chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn, các phòng, ban, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, xây dựng địa bàn an toàn, phát hiện và tố giác kịp thời các đối tượng vi phạm và xử lý nghiêm các trường hợp sản xuất, buôn bán, vận chuyển, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Chỉ đạo các ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội phối hợp với cơ quan Công an, Quân sự cùng cấp và các đồn Biên phòng đóng trên địa bàn huyện thường xuyên kiểm tra hướng dẫn thực hiện cuộc vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ theo Kế hoạch số 1039/KH-UBND ngày 24/5/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các Hội, đoàn thể chỉ đạo, vận động hội viên, đoàn viên chấp hành nghiêm túc Nghị định số 47/CP và Chỉ thị 902/CT-TTg; đồng thời, có trách nhiệm vận động gia đình, người thân không buôn

bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, súng săn, súng tự độ chế, vũ khí thô sơ.

8. Các Sở, Ban, ngành, tổ chức xã hội, các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp được trang bị, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ phải thường xuyên kiểm tra và chịu trách nhiệm trong việc quản lý, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ nếu để xảy ra vi phạm.

Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Hội, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chỉ đạo thực hiện. Thường xuyên báo cáo kết quả cho Ủy ban nhân dân tỉnh (*qua Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC64) - Công an tỉnh*) để theo dõi, chỉ đạo./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Hoàng Sơn